

Số: 1160/ĐTKDV-KHTH

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2019

BÁO CÁO

Đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD hàng năm và 03 năm gần nhất
của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước

Năm báo cáo: 2018

Kính gửi: Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

1. Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 03 năm trước

a) Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 03 năm trước:

Từ năm 2016 đến năm 2018, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của SCIC như sau:

- Tổng doanh thu: 32.126 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 25.428 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách nhà nước đạt 39.260 tỷ đồng¹. Trong đó, doanh thu từ bán vốn tại các doanh nghiệp thuộc Thông báo 281/TB-VPCP (Vinamilk, Nhựa Bình Minh) sau khi trừ các khoản chi phí hợp lý đã nộp về Quỹ HTSX&PTDN là 21.801 tỷ đồng.

b) Tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trong 03 năm trước:

Từ năm 2016 đến năm 2018, SCIC đã đầu tư 5.162 tỷ đồng, trong đó:

- Đầu tư trái phiếu: 600 tỷ đồng;
- Đầu tư vào các dự án và doanh nghiệp thành lập mới: 637 tỷ đồng;
- Đầu tư vào cổ phần dành cho cổ đông hiện hữu: 3.925 tỷ đồng;

Năm 2018, công tác nghiên cứu các cơ hội đầu tư của Tổng công ty tiếp tục được chú trọng triển khai, đã tiến hành nghiên cứu nhiều cơ hội đầu tư. Mặc dù các cơ hội đầu tư chưa được phê duyệt giải ngân nhưng việc nghiên cứu các cơ hội này đã tạo tiền đề cho Tổng công ty trong việc triển khai các kế hoạch đầu tư trung và dài hạn khi chiến lược đầu tư của SCIC được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Nguyên nhân chưa thực hiện giải ngân khoản cầu tư nào năm 2018 chủ yếu do: (1) Quá trình triển khai các hoạt động đầu tư kinh doanh kéo dài do quy định về trình tự, thủ tục đầu tư phức tạp, bỏ lỡ cơ hội khi thị trường có diễn biến thuận lợi; Chưa có cơ chế đặc thù để triển khai các hoạt động đầu tư kinh doanh vốn, trong khi việc xem xét, đánh giá hiệu quả đối với từng hoạt động kinh doanh, dự án đầu tư cụ thể, dẫn đến rủi ro trong việc ra quyết định đầu tư, không thúc đẩy hoạt động đầu

¹ Số liệu theo BCTC hợp nhất của SCIC.

tư theo nguyên tắc thị trường của các tổ chức tài chính. (2) Từ tháng 9/2017 đến hết năm 2018, SCIC vẫn chưa được kiện toàn nhân sự vị trí Tổng giám đốc, do đó chưa có Người đại diện theo Pháp luật, đây là một trở ngại lớn cho việc phê duyệt, triển khai các quyết định đầu tư của Tổng công ty.

Từ tháng 5/2019, SCIC đã chính thức có Người đại diện theo Pháp luật, do đó có cơ sở pháp lý để triển khai các hoạt động đầu tư. Trong năm 2019, SCIC sẽ đẩy mạnh công tác tìm kiếm cơ hội đầu tư, đặc biệt là đầu tư tài chính. SCIC đang triển khai nghiên cứu cơ hội đầu tư tại một số dự án, phương án đầu tư trái phiếu: dự án khu khám bệnh theo yêu cầu Bệnh viện Quận 2, các cơ hội đầu tư tại Quảng Ngãi; dự án đầu tư Hệ thống cấp nước khu kinh tế Nhơn Hội tỉnh Bình Định, Cao tốc Bắc Nam, Dự án Đường sắt; Dự án Thanh Đa – Bình Quới, đầu tư vốn tại các doanh nghiệp có vốn SCIC và trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu ngân hàng; tăng vốn tại các Ngân hàng TMCP nhà nước...

SCIC đã chủ động làm cầu nối giữa doanh nghiệp có vốn của SCIC với một số tập đoàn, tổng công ty thuộc Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (UBQLVNN): Vinamilk và Vinacafe... SCIC đã triển khai nghiên cứu cơ hội đầu tư với một số tập đoàn, tổng công ty thuộc UBQLVNN như: Vinachem (CTCP Hóa chất cơ bản Miền Nam, Pinaco...), Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Dự án Nhiệt điện Quỳnh Lập, TKV Power, Trái phiếu TKV...).

c) Những thay đổi chủ yếu trong 03 năm

Trong giai đoạn 2016 - 2018, một số thay đổi lớn ảnh hưởng đến hoạt động của SCIC bao gồm:

- Khung pháp lý về chức năng, nhiệm vụ, cơ chế và điều lệ tổ chức hoạt động: Để tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho SCIC triển khai hoạt động kinh doanh vốn, phù hợp với các Luật mới được ban hành, ngày 25/12/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 147/2017/NĐ-CP (Nghị định 147) sửa đổi bổ sung Nghị định 151/2013/NĐ-CP về chức năng nhiệm vụ và cơ chế hoạt động SCIC và Nghị định số 148/2017/NĐ-CP (Nghị định 148) về Điều lệ tổ chức hoạt động của SCIC thay thế Nghị định số 57/2014/NĐ-CP.

+ Ngay sau khi Nghị định 147 và Nghị định 148 được ban hành, SCIC đã triển khai kế hoạch xây dựng hệ thống các văn bản hướng dẫn 02 Nghị định nói trên.

- Về Đề án Tái cơ cấu SCIC:

+ Ngày 10/7/2017, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1001/QĐ-TTg phê duyệt Phương án sắp xếp, phân loại doanh nghiệp của SCIC đến năm 2020.

+ Ngày 13/12/2017, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 2012/QĐ-TTg phê duyệt Phương án cơ cấu lại SCIC đến năm 2020.

- Về công tác tiếp nhận bàn giao:

+ Ngày 17/8/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1232/QĐ-TTg về phê duyệt danh mục thoái vốn nhà nước giai đoạn 2017-2020, trong đó có danh mục các doanh nghiệp thuộc đối tượng chuyển giao về SCIC để thực hiện

bán vốn theo từng năm.

+ Ngày 30/8/2018, hướng dẫn thi hành Nghị định 147, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 83/2018/TT-BTC, hướng dẫn chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại SCIC thay thế Thông tư 118 trong đó có nhiều điểm mới thúc đẩy quá trình chuyển giao vốn nhà nước.

+ Ngày 05/1/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 01/CT-TTg về việc tăng cường công tác chỉ đạo, đẩy mạnh công tác cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước có chỉ đạo: “Trường hợp không triển khai thoái vốn đúng tiến độ đối với những danh mục đã được duyệt, thủ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, địa phương có trách nhiệm chuyển giao về SCIC trước ngày 31/3/2019 để tổ chức thoái vốn theo quy định”. Hiện Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang rà soát, trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1232/QĐ-TTg (trong đó có danh sách doanh nghiệp chuyển giao về SCIC) phù hợp với Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, theo chỉ đạo tại công văn số 891/VPCP-ĐMDN ngày 30/1/2019 của Văn phòng Chính phủ.

- Về cơ chế bán vốn:

Ngày 08/03/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 32/2018/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 59/2018/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 32/2018/NĐ-CP.

- Về cơ chế hạch toán kế toán:

+ Tại công văn số 1787/TTg-ĐMDN ngày 08/10/2015 và Thông báo số 281/TB-VPCP ngày 07/9/2016, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo về việc bán vốn đối với 10 doanh nghiệp lớn trong danh mục đầu tư của SCIC. Tại công văn số 698/BTC-TCDN ngày 27/6/2017, Bộ Tài chính đã chỉ đạo về việc hạch toán kết quả bán vốn tại 10 doanh nghiệp nói trên. Theo đó, số tiền thu từ chuyển nhượng vốn tại các doanh nghiệp này, (sau khi trừ các chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng vốn, bao gồm cả giá vốn khoản đầu tư của SCIC), được nộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp, (không hạch toán doanh thu bán vốn của SCIC), để nộp ngân sách nhà nước, thực hiện chi đầu tư phát triển theo các Nghị quyết của Quốc hội và chỉ đạo của Chính phủ.

- Về cơ chế tiền lương:

Ngày 12/10/2018, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 16/2018/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người lao động và người quản lý của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.

- SCIC chuyển giao về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban): Triển khai thực hiện Nghị định số 131/2018/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Quyết định số 1515/QĐ-TTg ngày 9/11/2018 của Thủ tướng Chính

phủ ban hành Quy chế về trình tự, thủ tục, hồ sơ chuyển giao quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp về Ủy ban; SCIC đã phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Tài chính, Ủy ban lập hồ sơ và triển khai công tác bàn giao SCIC từ Bộ Tài chính về Ủy ban. Ngày 12/11/2018, Bộ Tài chính đã hoàn thành bàn giao SCIC về Ủy ban. SCIC là một trong số 19 tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Ủy ban trực tiếp thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu.

d) Thuận lợi và khó khăn chủ yếu, các yếu tố ảnh hưởng tới tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

**** Một số mặt được:***

(1) Trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới biến động khó lường tác động đến nền kinh tế Việt Nam, thị trường chứng khoán biến động mạnh...; hoạt động của SCIC, đặc biệt là bán vốn gặp không ít khó khăn do việc triển khai áp dụng một số quy định mới về cơ chế bán vốn, cơ chế cổ phần hóa tại Nghị định 32/2018/NĐ-CP, Nghị định 126/2017/NĐ-CP... Ngay từ đầu năm, SCIC quyết liệt triển khai kế hoạch kinh doanh và công tác bán vốn năm 2018. Với sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo và cán bộ nhân viên SCIC, tất cả chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu về: doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách... đều vượt kế hoạch, đặt biệt là chỉ tiêu về bán vốn.

(2) Công tác tiếp nhận mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng bước đầu có chuyển biến tích cực. Tổng công ty đã triển khai tích cực công tác phối hợp, làm việc trực tiếp để đôn đốc các Bộ, UBND các tỉnh, thành phố; chủ động báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn vướng mắc để ban hành các văn bản chỉ đạo, thúc đẩy chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về SCIC. Trong năm 2018, SCIC đã tiếp nhận một số doanh nghiệp quy mô lớn: Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex), Tổng công ty Thủy sản Việt Nam (Seaprodex), Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng (Licogi)...

(3) Công tác xây dựng thể chế: Tổng công ty đã chủ động, tích cực hoàn thành việc triển khai xây dựng và báo cáo các cơ quan có thẩm quyền xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế, cơ chế chính sách cho hoạt động đầu tư kinh doanh vốn. Tập trung xây dựng hệ thống văn bản hướng dẫn triển khai Nghị định 147/2017/NĐ-CP và Nghị định 148/2017/NĐ-CP...; báo cáo Bộ Tài chính ban hành Thông tư 83 về hướng dẫn chuyển giao; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 16 hướng dẫn cơ chế tiền lương của SCIC; hoàn thành xây dựng ban hành nhiều văn bản về quy trình, quy chế nội bộ của Tổng công ty. Chủ động báo cáo đề xuất với các cơ quan Đảng, Chính phủ, Quốc hội và tổ chức truyền thông về kết quả và mô hình hoạt động của SCIC.

(4) Công tác bán vốn nhà nước tại doanh nghiệp tiếp tục được đẩy mạnh triển khai, từng bước chuẩn hóa và mang tính chuyên nghiệp. SCIC đã chủ động báo cáo các cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong triển khai áp dụng thực hiện các quy định mới về cơ chế bán vốn tại Nghị định 32.

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán biến động mạnh, SCIC đã lựa chọn thời điểm thích hợp, triển khai bán vốn thành công tại Nhựa Bình Minh và Vinaconex cao hơn so với giá thị trường, đem lại hiệu quả cao cho Nhà nước.

(5) Về công tác quản trị DN, quản lý vốn tại các DN: chủ động thực hiện tốt hơn vai trò đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Triển khai tốt công tác tham dự ĐHCĐ năm 2018 về công tác nhân sự tại đại hội nhiệm kỳ của các doanh nghiệp lớn, kế hoạch sản xuất kinh doanh theo sát với thực tế của doanh nghiệp.

Đã hoàn thành chốt số liệu và ký biên bản bàn giao lần 2 Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp về Bộ Tài chính.

(6) Công tác đầu tư tiếp tục được chú trọng, tập trung vào tháo gỡ khó khăn vướng mắc; hoàn thiện quy trình, quy chế; xây dựng định hướng đầu tư... để đẩy mạnh hơn chức năng đầu tư kinh doanh vốn của Tổng công ty trong thời gian tới. SCIC đã tổ chức Hội thảo định hướng đầu tư để bàn về các giải pháp triển khai hoạt động đầu tư của SCIC vào tháng 3/2018, xây dựng bộ tiêu chí sàng lọc cơ hội đầu tư, xây dựng quy chế quản lý hoạt động đầu tư...

(7) Tổ chức bộ máy, nhân sự của Tổng công ty: tiếp tục được củng cố, kiện toàn đáp ứng được yêu cầu công việc trước mắt cũng như lâu dài. Triển khai việc áp dụng JD, KPIs và hệ thống lương mới trong toàn Tổng công ty. Biệt phái cán bộ đáp ứng nhu cầu cấp bách về nhân sự có kinh nghiệm quản trị nhân sự cho Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

(8) Công tác đối ngoại đã đi vào thực chất hơn và mang lại kết quả cụ thể. Công tác nghiên cứu phân tích, dự báo và thông tin đã có chuyển biến tích cực, phục vụ tốt hơn cho công tác quản lý, điều hành.

(9) Công tác truyền thông về mô hình và kết quả hoạt động của SCIC mang lại hiệu quả tích cực, tạo sự chuyển biến về nhận thức của công chúng, các cơ quan Đảng, Nhà nước, Quốc hội về kết quả hoạt động của SCIC.

Ngày 12/11/2018, sau một thời gian SCIC chủ động tích cực phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Tài chính và Ủy ban lập hồ sơ và triển khai công tác bàn giao SCIC từ Bộ Tài chính về Ủy ban, Bộ Tài chính đã hoàn thành bàn giao SCIC về Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

(10) Công tác Đảng đã hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch đề ra, tích cực triển khai có hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Chính phủ và của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương thông qua việc ban hành Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ công tác năm 2018. Công đoàn và Đoàn thanh niên thực hiện đúng tôn chỉ, điều lệ, tổ chức, nhiều hoạt động phong trào thiết thực.

*** Một số khó khăn, hạn chế và nguyên nhân:**

(1) Công tác tiếp nhận bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp tuy có chuyển biến do hành lang pháp lý đã được hoàn thiện trong thời gian qua nhưng còn rất chậm do các Bộ/UBND cấp tỉnh chưa tích cực trong công tác chuyển giao.

(2) Công tác bán vốn nhà nước, công tác cổ phần hóa còn gặp nhiều khó khăn do: (1) việc triển khai áp dụng một số quy định mới theo hướng thận trọng, chặt chẽ nhằm đảm bảo lợi ích của Nhà nước trong cơ chế bán vốn, cơ chế cổ phần hóa tại Nghị định số 32/2018/NĐ-CP, Nghị định số 126/2017/NĐ-CP... (SCIC đã tổ chức hội thảo vào tháng 10/2018 với các CTCK và đại diện các cơ quan quản lý nhà nước để thảo luận tìm các tháo gỡ các vướng mắc này); (2) diễn biến không thuận lợi của thị trường chứng khoán ảnh hưởng đến việc bán vốn tại các doanh nghiệp niêm yết; (3) Chất lượng danh mục để bán vốn không cao: Danh mục của SCIC đến cuối năm 2018 có 146 doanh nghiệp (DN) thì có đến gần 40 DN thuộc diện khó bán (đây là các doanh nghiệp thua lỗ, mất vốn, vướng mắc về công nợ, một số có giao dịch trên thị trường thấp hơn giá trị sổ sách của doanh nghiệp, hạ giá nhiều lần vẫn không có nhà đầu tư quan tâm, một số DN đã thực hiện bán nhiều lần, và cũng có những doanh nghiệp dự kiến bán thành công thì số tiền thu về cũng không bù được chi phí phải trả cho công ty thẩm định giá, một số DN đã bị tịch thu giấy phép kinh doanh, giải thể, phá sản, không hoạt động),..... Ngoài ra có trên 10 DN đường bộ, đường sông chưa thể bán được do vướng mắc theo quy định tại Nghị định số 32/2018/NĐ-CP (SCIC đã báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu trình Thủ tướng Chính phủ xem xét cho phép thoái vốn). Vì vậy, số lượng DN tốt để thoái vốn không còn nhiều, trong đó 9 DN hiệu quả nhất thuộc Thông báo 281/TB-VPCP không được ghi nhận vào kết quả kinh doanh của SCIC theo quy định tại Công văn 698/BTC-TCDN.

(3) Một số doanh nghiệp còn nhiều tồn tại, phức tạp kéo dài chưa được xử lý dứt điểm. Còn một số doanh nghiệp chưa tổ chức được ĐHCĐ năm 2018. Công tác cổ phần hóa các Công ty TNHH MTV gặp khó khăn vướng mắc do các cơ quan có thẩm quyền chậm phê duyệt phương án sử dụng đất...

(4) Các dự án đầu tư, các cơ hội đầu tư tài chính của SCIC triển khai chậm, kết quả đạt được chưa đáp ứng kỳ vọng. Do một số nguyên nhân sau:

- Cơ chế chính sách về triển khai các hoạt động đầu tư của các DNNN còn nhiều vướng mắc. Quá trình triển khai các hoạt động đầu tư kinh doanh kéo dài do quy định về trình tự, thủ tục đầu tư phức tạp, có nhiều vướng mắc dẫn đến hiệu quả đầu tư thấp, bỏ lỡ cơ hội khi thị trường có diễn biến thuận lợi. Trong khi đó, SCIC chưa có cơ chế đặc thù để triển khai các hoạt động đầu tư kinh doanh vốn nên vẫn phải áp dụng cơ chế chung.

- Chưa có cơ chế đánh giá hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn đầu tư tính theo toàn bộ danh mục. Hiện nay, các cơ quan thanh tra, kiểm toán đang xem xét, đánh giá hiệu quả đối với từng hoạt động kinh doanh, dự án đầu tư cụ thể của SCIC. Do đó, dẫn đến rủi ro trong việc ra quyết định đầu tư, không thúc đẩy hoạt động đầu tư theo nguyên tắc thị trường của các tổ chức tài chính.

- Về lĩnh vực đầu tư kinh doanh vốn của SCIC: Còn có nhiều cách hiểu khác nhau về việc SCIC có được tiếp tục áp dụng quy định tại Điều 3, Nghị định 91 về việc được áp dụng cơ chế đặc thù và không chịu sự điều chỉnh về hạn chế lĩnh vực đầu tư quy định tại Nghị định 32 hay không.

- Từ 1/9/2017, do chưa chính thức có người đại diện theo pháp luật nên Tổng công ty gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai hoạt động đầu tư kinh doanh vốn. Đến tháng 5/2019, SCIC mới chính thức có Người đại diện theo pháp luật.

đ) Triển vọng và kế hoạch trong tương lai

Căn cứ Quyết định số 129/UBQLVNN-TH ngày 06/5/2019 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Hội đồng thành viên SCIC đã ban hành Quyết định số 03/QĐ-ĐTKDV.HĐTV ngày 07/5/2019 xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chính như: Tổng doanh thu kế hoạch đạt 6.499 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế kế hoạch đạt 5.023 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế kế hoạch đạt 4.510 tỷ đồng; Nộp ngân sách nhà nước đạt 3.670 tỷ đồng.

Báo cáo một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của SCIC: Phụ lục 01 kèm theo (theo số liệu báo cáo tài chính hợp nhất).

2. Tình hình đầu tư tại các công ty con

Hiện nay, SCIC chỉ có một công ty con là Công ty TNHH MTV đầu tư SCIC (SIC). Hoạt động chính của SIC là đầu tư (bao gồm đầu tư tài chính và đầu tư dự án) và hoạt động tư vấn đầu tư. *(Phụ lục 02 kèm theo).*

- Tình hình hoạt động và kết quả tài chính:

Trong năm 2018, SIC đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh đề ra trong kế hoạch. Cụ thể:

+ Doanh thu đạt 147,69 tỷ, tương ứng 118% kế hoạch.

+ Lợi nhuận trước thuế đạt 86,18 tỷ, tương ứng 102% kế hoạch.

+ Lợi nhuận sau thuế đạt 79,50 tỷ, tương ứng 106% kế hoạch.

- Về an toàn tài chính, nhìn chung tình hình tài chính của SIC an toàn, ổn định:

+ Hệ số Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn = 0,11.

+ Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn = Tài sản ngắn hạn/ Nợ ngắn hạn = 4,38.

+ Nợ quá hạn: SIC không có nợ quá hạn.

- Về hiệu quả sử dụng vốn: Hệ số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đạt 7,95%.

- Một số yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động của SIC trong năm 2018:

+ Năm 2018, thị trường chứng khoán Việt Nam có những thời điểm biến động rất mạnh. Chỉ số VN-Index đạt đỉnh đầu năm nhưng lại giảm xuyên suốt đến tháng 7 năm 2018 (chỉ còn 893 điểm – ngày 11/07/2018). Sau đó, chỉ số VN-Index chỉ dao động quanh mức 900 điểm và kết thúc 892,54 điểm ngày 28/12/2018. Do

đó, hoạt động đầu tư của SIC trong năm qua cũng bị ảnh hưởng không nhỏ phụ thuộc yếu tố thị trường.

+ Việc đầu tư giải ngân dự án khá khó khăn do không đáp ứng được tiêu chí đầu tư của SIC. Các vướng mắc liên quan đến: thay đổi các chính sách pháp luật của nhà nước đối với dự án; các vấn đề pháp lý nội tại của dự án; giá cả đề nghị của đối tác chưa thực sự hợp lý dẫn đến hiệu quả kinh tế dự án không đảm bảo...

Tổng công ty trân trọng báo cáo ./N

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Bộ Tài chính;
- HĐTV (để b/c);
- Ban giám đốc;
- KSV;
- Lưu: VT, KHTH.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lê Song Lai

BIỂU SỐ 02

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TẠI CÁC CÔNG TY CON DO CÔNG TY MẸ NĂM CỔ PHẦN CHI PHỐI

TT	Tên doanh nghiệp	Thực hiện năm 2015			Thực hiện năm 2016			Thực hiện năm 2017			Thực hiện năm 2018 (năm báo cáo)		
		Vốn điều lệ (Tỷ đồng)	Tỷ lệ vốn góp của công ty mẹ (%)	Tổng vốn đầu tư (Tỷ đồng)	Vốn điều lệ (Tỷ đồng)	Tỷ lệ vốn góp của công ty mẹ (%)	Tổng vốn đầu tư (Tỷ đồng)	Vốn điều lệ (Tỷ đồng)	Tỷ lệ vốn góp của công ty mẹ (%)	Tổng vốn đầu tư (Tỷ đồng)	Vốn điều lệ (Tỷ đồng)	Tỷ lệ vốn góp của công ty mẹ (%)	Tổng vốn đầu tư (Tỷ đồng)
1	Công ty TNHH MTV đầu tư SCIC (SIC)	1,000	100%	498	1,000	100%	1,000	1,000	100%	1,000	1,000	100%	1,000

✓